

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



Building a better  
working world

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อประมาณการตามผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ซึ่งในการประมาณการจำเป็นต้องอาศัยข้อสมมติหลายประการ และผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้ นอกจากนี้ การประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นจำนวนเงิน 6,992 ล้านบาท และมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 807 ล้านบาท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 92 ของสินทรัพย์รวม) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการ การติดตามหนี้ การรับชำระหนี้ของลูกหนี้ และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่บริษัทฯใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยการสอบทานความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติที่บริษัทฯใช้กับข้อมูลในอดีตและแหล่งข้อมูลภายนอก นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสม่ำเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติและสุ่มทดสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทดสอบการคำนวณอายุหนี้คงค้างและการคำนวณสำรองเผื่อนี้สงสัยจะสูญ



Building a better  
working world

## การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทมีนโยบายในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อจำนวน 1,806 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 94 ของรายได้รวม) ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกิจการ โดยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวเกิดจากการเข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าเป็นจำนวนมากราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ออาศัย

การประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการตรวจสอบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อว่ารับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระเงิน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการรับรู้ตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเช่าซื้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ตลอดระยะเวลาบัญชี การหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และสุ่มตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ดอกเบี้ยซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน



Building a better  
working world

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



Building a better  
working world

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ  
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น  
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ  
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้  
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน  
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ  
การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่  
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ยงสวัสดิ์ควาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	41,443,026	23,670,440	41,443,026	23,670,440
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี - สุทธิ	7	3,122,683,406	2,709,105,448	3,122,683,406	2,709,105,448
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระ		67,407,267	69,788,652	67,407,267	69,788,652
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย		78,171,088	71,626,922	78,171,088	71,626,922
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	8	23,774,880	19,701,962	23,774,880	19,701,962
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	44,661,132	44,454,705	44,661,132	44,454,705
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>3,378,140,799</b>	<b>2,938,348,129</b>	<b>3,378,140,799</b>	<b>2,938,348,129</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10.1	414,611	304,259	249,990	249,990
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	1,044,853	933,804	1,044,853	933,804
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	7	3,061,899,077	2,652,244,501	3,061,899,077	2,652,244,501
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย		29,152,640	25,859,922	29,152,640	25,859,922
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	86,837,474	86,920,720	86,837,474	86,920,720
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.1	151,801,785	140,795,090	151,801,785	140,795,090
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		311,135	264,135	311,135	264,135
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>3,331,461,575</b>	<b>2,907,322,431</b>	<b>3,331,296,954</b>	<b>2,907,268,162</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>6,709,602,374</b>	<b>5,845,670,560</b>	<b>6,709,437,753</b>	<b>5,845,616,291</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	190,000,000	200,000,000	190,000,000	200,000,000
เจ้าหนี้การค้า		70,674,347	47,102,389	70,674,347	47,102,389
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	1,759,599,794	1,497,959,547	1,759,599,794	1,497,959,547
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	-	149,866,150	-	149,866,150
เงินกู้ยืมระยะสั้น	15	585,996,599	522,663,928	585,996,599	522,663,928
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		67,689,070	55,308,501	67,689,070	55,308,501
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย		24,437,167	21,868,687	24,437,167	21,868,687
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		33,462,626	27,896,573	33,462,626	27,896,573
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,460,664	31,360,458	33,460,664	31,360,458
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,765,320,267</b>	<b>2,554,026,233</b>	<b>2,765,320,267</b>	<b>2,554,026,233</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	16	1,082,175,464	947,505,455	1,082,175,464	947,505,455
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17				
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		37,743,713	-	37,743,713	-
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		187,030,031	-	187,030,031	-
ประมาณการหนี้สิน - ดำรงผลประโยชน์ระยะยาว					
ของพนักงาน	18	17,166,607	11,071,449	17,166,607	11,071,449
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,324,115,815</b>	<b>958,576,904</b>	<b>1,324,115,815</b>	<b>958,576,904</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>4,089,436,082</b>	<b>3,512,603,137</b>	<b>4,089,436,082</b>	<b>3,512,603,137</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้อถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 613,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	613,000,000	613,000,000	613,000,000	613,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 613,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	613,000,000	613,000,000	613,000,000	613,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	427,822,558	427,822,558	427,822,558	427,822,558
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	15,300,000	15,300,000	15,300,000	15,300,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	20	61,300,000	61,300,000	61,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,502,743,734	1,215,644,865	1,502,579,113	1,215,590,596
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	2,620,166,292	2,333,067,423	2,620,001,671	2,333,013,154
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	6,709,602,374	5,845,670,560	6,709,437,753	5,845,616,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ	1,805,780,558	1,579,802,363	1,805,780,558	1,579,802,363
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	83,192,254	72,543,496	83,192,254	72,543,496
รายได้อื่น	25,672,773	18,769,299	25,672,773	18,769,299
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,914,645,585</b>	<b>1,671,115,158</b>	<b>1,914,645,585</b>	<b>1,671,115,158</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	343,657,889	323,468,494	343,657,889	323,468,494
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	7.6	512,504,015	438,135,759	438,135,759
ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขาย	22	245,207,682	229,589,173	229,589,173
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,101,369,586</b>	<b>991,193,426</b>	<b>1,101,369,586</b>	<b>991,193,426</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน</b>				
<b>ในบริษัทร่วมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>813,275,999</b>	<b>679,921,732</b>	<b>813,275,999</b>	<b>679,921,732</b>
<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงิน</b>	<b>(152,045,978)</b>	<b>(130,108,054)</b>	<b>(152,045,978)</b>	<b>(130,108,054)</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>				
<b>และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>661,230,021</b>	<b>549,813,678</b>	<b>661,230,021</b>	<b>549,813,678</b>
<b>ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	<b>10.2</b>	<b>110,352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>661,340,373</b>	<b>549,820,780</b>	<b>661,230,021</b>	<b>549,813,678</b>
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>13.2</b>	<b>(132,272,066)</b>	<b>(132,272,066)</b>	<b>(110,528,975)</b>
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>529,068,307</b>	<b>439,291,805</b>	<b>528,957,955</b>	<b>439,284,703</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,624,298)	384,257	(3,624,298)	384,257
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับ (กำไร) ขาดทุน</b>				
<b>จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย</b>	<b>13.2</b>	<b>724,860</b>	<b>(76,851)</b>	<b>(76,851)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)</b>	<b>(2,899,438)</b>	<b>307,406</b>	<b>(2,899,438)</b>	<b>307,406</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>526,168,869</b>	<b>439,599,211</b>	<b>526,058,517</b>	<b>439,592,109</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>23</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.72</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	978,335,654	2,095,758,212
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	439,291,805	439,291,805
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	307,406	307,406
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	439,599,211	439,599,211
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(202,290,000)	(202,290,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,215,644,865	2,333,067,423
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,215,644,865	2,333,067,423
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	529,068,307	529,068,307
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	(2,899,438)	(2,899,438)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	526,168,869	526,168,869
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(239,070,000)	(239,070,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,502,743,734	2,620,166,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		
				จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	978,288,487	2,095,711,045
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	439,284,703	439,284,703
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	307,406	307,406
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	439,592,109	439,592,109
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(202,290,000)	(202,290,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,215,590,596	2,333,013,154
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,215,590,596	2,333,013,154
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	528,957,955	528,957,955
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	(2,899,438)	(2,899,438)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	526,058,517	526,058,517
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(239,070,000)	(239,070,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,502,579,113	2,620,001,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	661,340,373	549,820,780	661,230,021	549,813,678
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	6,940,880	6,104,728	6,940,880	6,104,728
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	512,504,015	438,135,759	512,504,015	438,135,759
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	4,828,369	7,606,021	4,828,369	7,606,021
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(58,219)	(1,236)	(58,219)	(1,236)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	8,279	23,835	8,279	23,835
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(110,352)	(7,102)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,470,860	1,757,632	2,470,860	1,757,632
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ	(1,805,780,558)	(1,579,802,363)	(1,805,780,558)	(1,579,802,363)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย	152,045,978	130,108,054	152,045,978	130,108,054
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(465,810,375)	(446,253,892)	(465,810,375)	(446,253,892)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(1,324,148,613)	(1,222,090,678)	(1,324,148,613)	(1,222,090,678)
สินทรัพย์รอการขาย	(8,901,287)	(16,874,006)	(8,901,287)	(16,874,006)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย	(9,836,884)	3,170,966	(9,836,884)	3,170,966
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,174,958	(8,998,283)	2,174,958	(8,998,283)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(47,000)	-	(47,000)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น				
เจ้าหนี้การค้า	23,571,958	19,005,730	23,571,958	19,005,730
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย	2,568,480	1,550,255	2,568,480	1,550,255
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,675,926	1,578,335	5,675,926	1,578,335
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,100,206	10,103,888	2,100,206	10,103,888
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,772,652,631)	(1,658,807,685)	(1,772,652,631)	(1,658,807,685)
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,794,192,622	1,565,532,660	1,794,192,622	1,565,532,660
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(130,173,332)	(139,595,382)	(130,173,332)	(139,595,382)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(132,776,457)	(115,623,564)	(132,776,457)	(115,623,564)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(241,409,798)	(348,493,971)	(241,409,798)	(348,493,971)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(111,049)	(186,670)	(111,049)	(186,670)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	62,525	6,452	62,525	6,452
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(6,870,221)	(3,659,661)	(6,870,221)	(3,659,661)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(6,918,745)</b>	<b>(3,839,879)</b>	<b>(6,918,745)</b>	<b>(3,839,879)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10,000,000)	170,000,000	(10,000,000)	170,000,000
เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	48,062,708	276,247,986	48,062,708	276,247,986
เงินสดรับจากหุ้นกู้	224,694,800	-	224,694,800	-
ชำระคืนหุ้นกู้	(150,000,000)	(500,000,000)	(150,000,000)	(500,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	2,342,000,000	2,020,000,000	2,342,000,000	2,020,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,943,886,379)	(1,405,101,444)	(1,943,886,379)	(1,405,101,444)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม	(5,700,000)	(4,200,000)	(5,700,000)	(4,200,000)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(239,070,000)	(202,290,000)	(239,070,000)	(202,290,000)
<b>เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>266,101,129</b>	<b>354,656,542</b>	<b>266,101,129</b>	<b>354,656,542</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>17,772,586</b>	<b>2,322,692</b>	<b>17,772,586</b>	<b>2,322,692</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>23,670,440</b>	<b>21,347,748</b>	<b>23,670,440</b>	<b>21,347,748</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>41,443,026</b>	<b>23,670,440</b>	<b>41,443,026</b>	<b>23,670,440</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสาขา 9 สาขาในจังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง นครราชสีมา ปราจีนบุรี และจันทบุรี (2561: 7 สาขา)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน



### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ



ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการนำมามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาใช้จะมีผลกระทบทำให้กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 3.75 จากรายการดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ต้องรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการค้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - บริษัทฯ ต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้

###### ก) รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา

บริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำระค้างงวดเกินกว่า 3 งวดนับจากวันครบกำหนดชำระตามสัญญา การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด

###### ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้ว

###### ค) รายได้จากค่าปรับล่าช้า

รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็นรายได้ตามจำนวนที่ได้รับจริง

## 4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

### ก) ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

### ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ

บริษัทรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยให้เช่าซื้อตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อหรือรอดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

## 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 4.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อหรือรอดบัญชี ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อหรือรอดบัญชี

## 4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อตามผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละของยอดหนี้หลังหักดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อหรือรอดบัญชี (สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ) ดังนี้

	ร้อยละ
ลูกหนี้ปกติและค้างชำระไม่ถึง 2 เดือน	1
ลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 2 เดือนแต่ไม่ถึง 4 เดือน	2
ลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป	100

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมีนโยบายตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อบริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดเจนและไม่ได้รับชำระหนี้

#### 4.6 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซึ่งยึดมาจากลูกหนี้เข้าซื้อและแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อจำหน่าย ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

#### 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี	วิธีเส้นตรง
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี	วิธีเส้นตรง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	-	3 - 10 ปี	วิธีผลรวมจำนวนปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี	วิธีผลรวมจำนวนปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน (ถ้ามี)

#### 4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

###### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในเงิน ไร้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในเงิน ไร้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงิน ไร้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

#### 4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน ไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.14 ตราสารอนุพันธ์

##### สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ระบุจำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### 5.1 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ

ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาข้อมูลสถิติต่างๆในอดีต ประกอบกับการคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของลูกหนี้ อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยยึดหลักความระมัดระวังเป็นสำคัญ เป็นต้น

### 5.2 ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย

ในการประมาณค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ การประมาณการจากข้อมูลสถิติจากการขายในอดีต อายุของสินทรัพย์รอการขายค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น



### 5.3 สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### 5.4 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### 5.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	758,800	607,000
เงินฝากธนาคาร	40,684,226	23,063,440
รวม	41,443,026	23,670,440

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.10 - 0.90 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 - 0.90 ต่อปี) ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

## 7. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ มีระยะเวลาตามสัญญา โดยประมาณ 12 ถึง 48 งวด โดยมีกำหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแบ่งตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2562		
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี <sup>(2)</sup>	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	5,633,839,744	3,905,331,616	9,539,171,360
หัก: ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี <sup>(1)</sup>	(1,736,833,740)	(810,512,539)	(2,547,346,279)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา	3,897,006,004	3,094,819,077	6,991,825,081
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ <sup>(3)</sup>	(774,322,598)	(32,920,000)	(807,242,598)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	3,122,683,406	3,061,899,077	6,184,582,483

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย

(2) ลูกหนี้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมสำรองส่วนเพิ่มเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้

(หน่วย: บาท)

	2561		
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี <sup>(2)</sup>	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	4,961,860,696	3,375,510,326	8,337,371,022
หัก: ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี <sup>(1)</sup>	(1,529,960,552)	(694,716,671)	(2,224,677,223)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา	3,431,900,144	2,680,793,655	6,112,693,799
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ <sup>(3)</sup>	(722,794,696)	(28,549,154)	(751,343,850)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	2,709,105,448	2,652,244,501	5,361,349,949

(1) สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย

(2) ลูกหนี้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมสำรองส่วนเพิ่มเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้

7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อหรือตัดบัญชี) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ	ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ		อัตราร้อยละที่บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
	2562	2561		2562	2561
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,831,170,810	4,104,758,403	1	48,310,287	41,046,948
ค้างชำระ					
ไม่ถึง 1 เดือน	740,865,990	701,531,961	1	7,408,660	7,015,320
ตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่ถึง 2 เดือน	383,453,965	328,767,980	1	3,834,526	3,287,667
ตั้งแต่ 2 เดือน แต่ไม่ถึง 4 เดือน	319,025,688	307,797,484	2	6,380,497	6,155,944
ตั้งแต่ 4 เดือน แต่ไม่ถึง 7 เดือน	203,284,997	183,847,241	100	203,284,997	183,847,241
ตั้งแต่ 7 เดือน แต่ไม่ถึง 13 เดือน	261,322,399	211,553,089	100	261,322,399	211,553,089
ตั้งแต่ 13 เดือนขึ้นไป	252,701,232	274,437,641	100	252,701,232	274,437,641
รวม	6,991,825,081	6,112,693,799		783,242,598	727,343,850
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนเพิ่มเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้				24,000,000	24,000,000
รวม				807,242,598	751,343,850

7.3 ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนโดยไม่หักหลักประกันและหยุดรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระค้างงวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป นับแต่วันครบกำหนดชำระตามสัญญา และบันทึกสำรองทั่วไปสำหรับลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ให้ทางเลือกไว้โดยหากบริษัทใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัตินี้ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที่บริษัทใช้พร้อมเหตุผลประกอบ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำระค้างงวดเกินกว่า 3 งวดนับแต่วันครบกำหนดชำระตามสัญญา และมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนโดยไม่หักหลักประกันสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 4 งวด เป็นต้นไป ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาและเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับลักษณะของลูกหนี้และธุรกิจของบริษัทฯ

7.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ก่อนหักดอกเบี้ยเช่าซื้อหรือตัดบัญชี) ที่หยุดรับรู้รายได้จำนวน 1,057 ล้านบาท (2561: 974 ล้านบาท)

7.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ก่อนหักดอกเบี้ยเช่าซื้อหรือตัดบัญชี) จำนวน 1,098 ล้านบาท (2561: 1,272 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

7.6 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ยอดต้นปี	751,343,850	678,781,092
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี	512,504,015	438,135,759
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี	(456,605,267)	(365,573,001)
ยอดปลายปี	807,242,598	751,343,850

8. สินทรัพย์รอการขาย

(หน่วย: บาท)

	2562	2561
สินทรัพย์รอการขาย - ราคาทุน	43,836,057	34,934,770
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(20,061,177)	(15,232,808)
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	23,774,880	19,701,962

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)

	2562	2561
ลูกหนี้เงินทรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,543,548	25,838,785
ลูกหนี้อื่น - ขายสินทรัพย์รอการขาย	3,459,380	5,008,352
ลูกหนี้กรมสรรพากร	2,366,975	5,484,858
รายได้ค้างรับอื่น ๆ	6,254,759	4,741,934
อื่น ๆ	4,036,470	3,380,776
รวม	44,661,132	44,454,705

## 10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	มูลค่าตามบัญชี		ราคาทุน/มูลค่าตามบัญชี	
		ร้อยละ	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท มคเอส จำกัด	ให้บริการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน	25	25	414,611	304,259	249,990	249,990

### 10.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผล

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปี  
ดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ส่วนแบ่งกำไร	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท มคเอส จำกัด	110,352	7,102

### 10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัท มดเอส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทรวมและไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทาน โดยผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์รวม	1,935,886	1,372,742
หนี้สินรวม	277,443	155,705
สินทรัพย์ - สุทธิ	1,658,443	1,217,037

สรุปรายการกำไรขาดทุน

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
รายได้	5,773,835	2,703,220
กำไรสำหรับปี	441,406	38,409

### 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำนวนดังกล่าวเป็นเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปวางไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1 เงินค้ำประกันการทำงานของพนักงานและเงินค้ำประกันผู้รับเหมายีครถ

## 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	อาคารและ		เครื่องคกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ทรัพย์สิน ระหว่าง ก่อสร้าง		รวม
		ส่วน ปรับปรุง	อาคาร				ระหว่าง	ก่อสร้าง	
<b>ราคาทุน</b>									
1 มกราคม 2561	45,620,289	41,743,660	14,525,517	8,640,247	15,279,970	-		125,809,683	
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,589,283	795,260	959,036	316,082		3,659,661	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(157,651)	(98,774)	-	-		(256,425)	
โอนเข้า (โอนออก)	-	316,082	-	-	-	(316,082)		-	
31 ธันวาคม 2561	45,620,289	42,059,742	15,957,149	9,336,733	16,239,006	-		129,212,919	
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,063,426	2,005,592	2,492,502	1,308,700		6,870,221	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(49,081)	(16,498)	(369,999)	-		(435,579)	
โอนเข้า (โอนออก)	-	1,303,400	-	-	-	(1,303,400)		-	
31 ธันวาคม 2562	45,620,289	43,363,142	16,971,494	11,325,827	18,361,509	5,300		135,647,561	
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>									
1 มกราคม 2561	-	6,846,863	9,876,645	6,648,644	13,042,694	-		36,414,846	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,104,151	1,766,108	1,089,193	1,145,276	-		6,104,728	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(129,424)	(97,951)	-	-		(227,375)	
31 ธันวาคม 2561	-	8,951,014	11,513,329	7,639,886	14,187,970	-		42,292,199	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,123,426	1,955,339	1,213,240	1,648,875	-		6,940,880	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(36,518)	(16,475)	(369,999)	-		(422,992)	
31 ธันวาคม 2562	-	11,074,440	13,432,150	8,836,651	15,466,846	-		48,810,087	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>									
31 ธันวาคม 2561	45,620,289	33,108,728	4,443,820	1,696,847	2,051,036	-		86,920,720	
31 ธันวาคม 2562	45,620,289	32,288,702	3,539,344	2,489,176	2,894,663	5,300		86,837,474	
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</b>									
2561								6,104,728	
2562								6,940,880	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 28 ล้านบาท (2561: 20 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภายใต้

13.1 สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี		
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	161,448,520	150,268,770
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	4,012,235	3,046,562
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,433,321	2,214,290
รายได้รับล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย	11,029,373	9,596,019
อื่น ๆ	700,183	588,332
รวม	180,623,632	165,713,973
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี		
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ	26,881,373	23,617,563
ค่าธรรมเนียมเงินกู้รอตัดจ่าย	1,635,222	1,274,550
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	305,252	26,770
รวม	28,821,847	24,918,883
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	151,801,785	140,795,090

13.2 ค่าใช้จ่ายภายใต้

ค่าใช้จ่ายภายใต้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	142,553,901	126,098,788
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(10,281,835)	(15,569,813)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	132,272,066	110,528,975



จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร) ขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	724,860	(76,851)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	661,340,373	549,820,780	661,230,021	549,813,678
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	132,268,075	109,964,156	132,246,004	109,962,736
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง นำมาเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้เป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้	3,991	564,819	26,062	566,239
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	132,272,066	110,528,975	132,272,066	110,528,975

#### 14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: บาท)		
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2562	2561
ตัวสัญญาใช้เงิน	3.85	190,000,000	200,000,000

จำนวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดจ่ายคืนเงินต้นเมื่อทวงถามและกำหนด  
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีเงินกู้สินเชื่อบริษัทที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 60 ล้านบาท

### 15. เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมในรูปแบบตั๋วแลกเงินสุทธิจากส่วนลดจำนวน 586 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวชนิคระบุชื่อ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อายุไม่เกิน 270 วันนับจากวันที่ออกตั๋ว ครอบคลุมในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 - 3.65 ต่อปี (2561: 523 ล้านบาท เป็นตัวชนิคระบุชื่อ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อายุไม่เกิน 270 วันนับจากวันที่ออกตั๋ว ครอบคลุมในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.22 - 3.65 ต่อปี)

### 16. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งบริษัทฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)					
วงเงินที่	เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	เงื่อนไขการชำระคืน	2562	2561
1	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557	MLR - 2.63	ผ่อนชำระเป็นงวดๆ ในจำนวนที่ เท่ากันรวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระ งวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ เบิกเงินกู้	1,438,196,641	1,060,968,247
2	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559	THBFIX1M + 1.8	ผ่อนชำระเป็นงวดๆ รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้าย ของเดือนที่เบิกเงินกู้	2,700,000	122,200,000
3	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 13 กันยายน 2560	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวดๆ ในจำนวนที่ เท่ากันรวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระ งวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ เบิกเงินกู้	122,014,353	323,898,136
4	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560	THBFIX1M + 1.8	ผ่อนชำระเป็นงวดๆ รวมยี่สิบสี่ และ สามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรกใน วันสุดท้ายของเดือนที่เบิกเงินกู้	112,900,000	384,900,000
5	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวดๆ ในจำนวนที่ เท่ากันรวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระ งวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ เบิกเงินกู้	384,896,763	213,741,491
6	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561	THBFIX6M + 1.65	ผ่อนชำระเป็นงวดๆ รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้าย ของเดือนที่เบิกเงินกู้	347,164,000	346,780,000

(หน่วย: บาท)

วงเงินที่	เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	เงื่อนไขการชำระคืน	2562	2561
7	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่ เท่ากันรวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระ งวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่เบิก เงินกู้	239,739,738	-
8	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 11 กันยายน 2562	THBFIX6M + 1.65	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้าย ของเดือนที่เบิกเงินกู้	202,990,000	-
รวม				2,850,601,495	2,452,487,874
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอดักบัญชี				(8,826,237)	(7,022,872)
เงินกู้ยืมระยะยาว				2,841,775,258	2,445,465,002
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(1,759,599,794)	(1,497,959,547)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				1,082,175,464	947,505,455

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทฯมีภาระต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาผู้แต่ละฉบับ อาทิเช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนต่อลูกหนี้เข้าซื้อทั้งหมด การดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนต่อหนี้เงินกู้ การค้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเข้าซื้อและทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสือแจ้งจากธนาคารพาณิชย์ หรือการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงเงินที่ 2, 4, 6 และ 8 จำนวน 666 ล้านบาท กับธนาคารผู้ให้กู้ยืมเงินคงค้าง โดยเปลี่ยนดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ซึ่งสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะทยอยครบกำหนดภายในปี 2565 เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม (2561: บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงเงินที่ 2,4 และ 6 จำนวน 854 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 1,272 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ยอดคงเหลือต้นปี	2,452,487,874	1,837,589,318
บวก: เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	2,342,000,000	2,020,000,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี	(1,943,886,379)	(1,405,101,444)
ยอดคงเหลือปลายปี	2,850,601,495	2,452,487,874

### 17. ตราสารหนี้ - หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีตราสารหนี้ - หุ้นกู้ที่เสนอขายประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ลำดับที่	วันที่ออกหุ้นกู้	เงื่อนไข	2562	2561
1	22 พฤศจิกายน 2559	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มี ประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยมี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	-	150,000,000
2	26 พฤศจิกายน 2562	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มี ประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยมี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน	226,300,000	-
รวม			226,300,000	150,000,000
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้หรือตัดบัญชี			(1,526,256)	(133,850)
หุ้นกู้			224,773,744	149,866,150
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	(149,866,150)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			224,773,744	-

โดยบริษัทฯมีภาระต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

18. ประมาณการหนี้สิน - ตำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินตำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ตำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	11,071,449	9,698,074
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,113,657	1,461,167
ต้นทุนดอกเบี้ย	357,202	296,466
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	767,354	(507,919)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงตามประสบการณ์	2,856,945	123,661
ตำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	17,166,607	11,071,449

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.94	3.23
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	6.50	6.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.57	13.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 22.41 ปี (2561: 21.99 ปี) และบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีภาระต้องจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2562	
	อัตราเพิ่มขึ้น 1%	อัตราลดลง 1%
อัตราคิดลด	หนี้สินลดลง 1,051,226	หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,227,479
อัตราการขึ้นเงินเดือน	หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,142,505	หนี้สินลดลง 1,004,662
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	หนี้สินลดลง 1,009,495	หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,176,149

(หน่วย: บาท)

	2561	
	อัตราเพิ่มขึ้น 1%	อัตราลดลง 1%
อัตราคิดลด	หนี้สินลดลง 471,709	หนี้สินเพิ่มขึ้น 530,588
อัตรากារขึ้นเงินเดือน	หนี้สินเพิ่มขึ้น 493,799	หนี้สินลดลง 449,346
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	หนี้สินลดลง 433,578	หนี้สินเพิ่มขึ้น 487,966

## 19. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.56:1 (2561: 1.51:1)

## 20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

## 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	152,465,952	144,226,370
ค่าเบี้ยประกันภัย	107,156,569	108,378,547
อาคารเสตมป์และไปรษณียากร	12,281,064	10,488,933
ค่าใช้จ่ายในการติดตาม	14,299,585	9,563,158
ค่าเสื่อมราคา	6,425,675	6,104,728
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียน	7,205,174	6,335,789
ค่าสาธารณูปโภค	5,059,587	4,906,438
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดประจำสำนักงาน	2,499,183	2,131,451

22. ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	4,828,369	7,606,021
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	240,379,313	221,983,152
รวม	245,207,682	229,589,173

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ รั้งเงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.54 ล้านบาท (2561: 2.41 ล้านบาท)

25. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ความสัมพันธ์
บริษัท มดเอส จำกัด	บริษัทร่วม

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนดราคา
	31 ธันวาคม		
	2562	2561	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
รายได้จากการให้บริการ	1,143	4,255	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ค่าบริการจ่าย	5,192,345	2,225,491	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ดอกเบี้ยจ่าย	149,918	-	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ค่าธรรมเนียมหุ้นกู้ัดจำหน่าย	13,256	-	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2562	2561
<u>บริษัทร่วม</u>		
เจ้าหนี้ค่าบริการ	524,980	272,196
<u>กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	149,918	-
หุ้นกู้	37,743,713	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	19,242,510	20,404,285
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,502,484	1,047,169
รวม	20,744,994	21,451,454



## 26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย ล้านบาท	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562	147.12	0.24
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนแรกสำหรับปี 2562	ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562	91.95	0.15
		239.07	
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561	128.73	0.21
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนแรกสำหรับปี 2561	ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561	73.56	0.12
		202.29	

## 27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 28. ภาวะผูกพัน

### 28.1 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ำประกันการใช้ตู้ไปรษณีย์

## 28.2 โครงการพนักงานร่วมลงทุน

บริษัทฯ ได้มีโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมโดยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการเป็นรายเดือน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกเป็นรายเดือน ในจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินสะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 5 - 7.5 ของฐานเงินเดือนพนักงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ทั้งนี้เงินสมทบรวมกันสูงสุดตลอดทั้งปีไม่เกินร้อยละ 60 ของฐานเงินเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมหากพนักงานนั้นมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยพิจารณาจากอายุงานของพนักงาน

ในระหว่างปี เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้กับสมาชิกในโครงการได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

## 28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

2562

จ่ายชำระ

ภายใน 1 ปี	2,595,332
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,876,526
มากกว่า 5 ปี	7,814,180

## 29. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และตราสารหนี้ - หุ้นกู้ และบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

## 29.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## 29.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถจำแนกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	2562				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
	มีระยะเวลาครบกำหนด/กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	25,716,071	15,726,955	41,443,026
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ <sup>(1)</sup>	3,122,683,406	3,061,899,077	-	-	6,184,582,483
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,183	-	1,033,670	-	1,044,853
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	190,000,000	-	-	-	190,000,000
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	70,674,347	70,674,347
เงินกู้ยืมระยะสั้น	585,996,599	-	-	-	585,996,599
เงินกู้ยืมระยะยาว	468,663,182	274,282,114	2,098,829,962	-	2,841,775,258
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	224,773,744	-	-	224,773,744

<sup>(1)</sup> ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และจะครบกำหนดภายในหนึ่งปี รวมส่วนของลูกหนี้ที่หยุดรับรู้อยู่ได้

2561

รายการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				
	ภายใน	มากกว่า			
	1 ปี	1 ถึง 5 ปี			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	16,139,637	7,530,803	23,670,440
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ <sup>(1)</sup>	2,709,105,448	2,652,244,501	-	-	5,361,349,949
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,084	-	922,720	-	933,804
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	200,000,000	-	-	-	200,000,000
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	47,102,389	47,102,389
เงินกู้ยืมระยะสั้น	522,663,928	-	-	-	522,663,928
เงินกู้ยืมระยะยาว	293,723,867	242,067,189	1,909,673,946	-	2,445,465,002
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	149,866,150	-	-	-	149,866,150

<sup>(1)</sup> ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และจะครบกำหนดภายในหนึ่งปี รวมส่วนของลูกหนี้ที่หยุดรับรู้อยู่ได้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย โดยแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราลอยตัวเป็นอัตราคงที่

### 29.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	2562				รวม
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ไม่มีกำหนด	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,443,026	-	-	-	41,443,026
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ <sup>(1)</sup>	-	3,122,683,406	3,061,899,077	-	6,184,582,483
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	1,044,853	1,044,853
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	190,000,000	-	-	-	190,000,000
เจ้าหนี้การค้า	-	70,674,347	-	-	70,674,347
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	585,996,599	-	-	585,996,599
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,759,599,794	1,082,175,464	-	2,841,775,258
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	-	224,773,744	-	224,773,744

<sup>(1)</sup> ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกิน 1 ปี รวมส่วนของลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(หน่วย: บาท)

รายการ	2561				รวม
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ไม่มีกำหนด	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23,670,440	-	-	-	23,670,440
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ <sup>(1)</sup>	-	2,709,105,448	2,652,244,501	-	5,361,349,949
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	933,804	933,804
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	200,000,000	-	-	-	200,000,000
เจ้าหนี้การค้า	-	47,102,389	-	-	47,102,389
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	522,663,928	-	-	522,663,928
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,497,959,547	947,505,455	-	2,445,465,002
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	149,866,150	-	-	149,866,150

<sup>(1)</sup> ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่เกิน 1 ปี รวมส่วนของลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

## 29.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2562				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
		รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,044,853	1,044,853	1,044,853	-	-
<b>หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	190,000,000	190,000,000	-	190,000,000	-
เจ้าหนี้การค้า	70,674,347	70,674,347	70,674,347	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	585,996,599	585,996,599	-	585,996,599	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	2,841,775,258	2,843,940,000	-	2,843,940,000	-
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	224,773,744	225,210,666	-	225,210,666	-

(หน่วย: บาท)

	2561				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
		รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	933,804	933,804	933,804	-	-
<b>หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-
เจ้าหนี้การค้า	47,102,389	47,102,389	47,102,389	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	522,663,928	522,663,928	-	522,663,928	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	2,445,465,002	2,446,715,839	-	2,446,715,839	-
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	149,866,150	149,870,015	-	149,870,015	-

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นไปตามที่กำหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- 2) มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
- 3) มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวและตราสารหนี้ - หุ้นกู้ ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีการระบุพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ซึ่งหากคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว บริษัทฯจะมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 8.59 ล้านบาท

### 30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 263.59 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท

### 31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563